



Direct Install Gardens Customer Agreement (Kasunduan ng Kostomer)

PARA SA MABUTI AT MAHALAGANG KONSIDERASYON, kasama ang pahintulot na makilahok sa Long Long Beach Utilities Department (LBUD) Direct Install Gardens Pilot Program (programa ng paglagay ng hardin), Ako, para sa akin, mga susunod, magmamana, katiwala, executors, mga administrador at asawa:

- Sumasangayon na ako nag may ari ng propyedad
- Sumasangayon na makikilahok ako sa Programa, na kasama ang disenyo, pagtanggap ng turf mula sa lugar ng proyekto sa harapan at paradahan sa aking propyedad at ang pagpalit ng landscape na palaban sa tagtuyot at softscape at pagdilig (programa ng muling paglandscape).
- Sumasangayon sa mga Tuntunin at Kondisyon ng Programa.
- Sumasangayon na magsumite ng pagiging karapatdapat sa para mapili sa sa Programa.
- Sumasangayon na ako ang may natatanging responsabilidad para sa patuloy na kalidad, hitsura at pagpabanatili ng Programa ng Muling Paglandscape. Kasama sa responsabilidad na ito ngunit hindi limitado, ang kalusugan ng halaman, sistema ng pagdilig, pagtanggap ng mga damudamu, at sumusunod sa Section 14.28.110 of the Long Beach Municipal Code tungko sa pagtanggap ng mga abala.
- Sumasangayon na aangkinin ko ang lugar ng nilandscape at ang aking propyedad, bilang kinakailangan, maging handa para sa LBUD at/o sa kanilang mga ahente, para makakuha sila ng litrato at video ng bago at pagkatapos ng program ang muling nilandscape na lugar, para sa dahilan ng promosyon, kasama ang mga litrato o video na maaring mailathala, sa internet, o sa iba pang mga paraan, at sumasangayon din na wala akong pag-angkin sa disendyo ng programa ng muling nilandscape na lugar o mga plano o iba pang mga dokumento na nagpapakita ng ebidensiya ng disenyo.
- Ipinagkakaloob sa Lungsod ng Long Beach, at sa kanilang mga departamento (kasama ngunit walang limitasyon sa LBUD), board, komisyon, mga direktor, opisyal, empleyado, ahente, at mga itinalaga ng disenyo (ang pinagsamasamang tawag na "Lungsod") ang hindi maaaring bawiin na pahintulot na makuha ang aking imahen at ang katumbas at; o ang imahen ng lugar na muling nilandscape ng programa at ang aking tunay at personal at propyedad na muling nilandscape ng programa sa mga litrato, videotape, pelikula, pagtala, at iba pang mga media (o ang mga "Imahen"). Tinatanggap ko ang Lungsod ang nagmamay-ari ng mga Imahen at pinapayagan ag Lungsod para sa copyright, display, paglathala, distribusyon, paggamit, pagamyenda, pagprint at muling pagprint ng mga imahen sa anumang paraan kaugnay sa negosyo ng Lungsod, kasama ngunit walang limitasyon sa mga paglathala, patalastas, brochure, mga imahen sa website o iba pang mga display na elektroniko at mga transmisyon. Akin din sinusuko ang karapatan na inspeksyonin o aprubahan ang Imahen ng Lungsod bago ito gamitin. Habangbuhay ko din na pinakakawalan ko din ang Lungsod sa anumang paghahabol mula sa anumang paggamit ng mga Imahen sa anumang paraan o media at sinusuko ko ang lahat ng paghahabol o mga sanhi ng aksyon kaugnay sa paggamit ng mga imahen, kasama na walang limitasyon, paghahabol sa paglabag sa pagiging pribado o publicity.
- Pinapayagan at walang kasalaman ang Lungsod mula sa numang pananagutan kaugnay sa Programa, ang muling paglandscape na programa, o sa kinontratang serbisyo o mga



produkto na maaaring ilagay bilang bahagi nito. Anumang paghabol na mayroon kayo ay maaaring maging base sa anumang sira o kabiguan ng pagganap o kinontratang serbisyo o device o materyal na binili niyo ay dapat hilingin sa kontraktor o sa gumawa. Hindi magpepresenta ang LBUD ng warraty kaugnay sa kinontratang serbisyo o mga produkto na maaaring ilagay bilang bahagi nitong programa. Sa pakikilahok sa Programa, sinusuko at pinakakawalan mo ang Lungsod, kanilang mga kontrata, at mga ahente mula sa anumang mga paghabol at sanhi ng aksyon mulasa pagbili, paglagay o paggamit ng device at mga materyal kaugnay sa Programa.

- Sa pagpirma ng porm na ito, pinatutunayan ko na lahat ng impormasyon na aking binigay ay totoo at wasto ayon sa aking pinakamahusay na kaalaman at sumasangayon ako na sumunod sa mga responsabilidad at tagubilin ng paglahok sa programa, Tuntunin at Kondisyon, pati ang mga code na pederal at estado at lokal, kasama ang mga kasunduan, pamamaraan, kondisyon at mga pagbabawal, saan man angkop. Sumasangayon din ako na hindi paratangan ang Lungsod, kanilang mga direktor, opisyal, mga empleyado laban sa mga pagkawala, paghabol, pagkasira, o pananagutan mula sa pakikilahok sa Programa, kasama ngunit hindi limitado sa anumang pagkawala o pananagutan mula sa paglagay, paggamit maliban sa malubhang kapabayaan o masamang paguugali ng Lungsod o kanilang mga Kontraktor.

ITONG DOKUMENTO AY PINAKAKAWALAN ANG LUNGSOD AT IBA PA MULA SA PANANAGUTAN SA PAGSAKIT, PANANAGUAN AT DANYO DAHIL SA KAPABAYAAN BINASA KO ANG DOKUMENTONG ITO, NAUNAWAAN KO NA SINUSUKO KO ANG MGA KARAPATAN AT INAANGKIN KO ANG PANGANIB SA PIRMA NITO, AT KUSA KO ITONG PINIRMAHAN

IPRINT ANG PANGALAN

LAGDA

PETSA